

Chi<sup>u</sup> 22/9, t<sup>u</sup>i K<sup>o</sup> h<sup>o</sup>p th<sup>o</sup> 2 H<sup>o</sup>ND thành ph<sup>o</sup> Hà N<sup>o</sup>i khóa XVI, nh<sup>o</sup>m k<sup>o</sup> 2021-2026, ông Tr<sup>u</sup>n Th<sup>o</sup> C<sup>o</sup>ng, Giám đ<sup>o</sup>c S<sup>o</sup> Giáo d<sup>o</sup>c và Đào t<sup>o</sup> thay m<sup>o</sup>t UBND thành ph<sup>o</sup> trình bày đ<sup>o</sup> th<sup>o</sup> Ngh<sup>o</sup> quy<sup>o</sup>t quy đ<sup>o</sup>nh m<sup>o</sup>c thu h<sup>o</sup>c phí đ<sup>o</sup>i v<sup>o</sup>i các c<sup>o</sup>s<sup>o</sup> giáo d<sup>o</sup>c m<sup>o</sup>m non, giáo d<sup>o</sup>c phí thông công l<sup>o</sup>p năm h<sup>o</sup>c 2021-2022.



H<sup>o</sup>c sinh h<sup>o</sup>c tr<sup>o</sup>c tuy<sup>o</sup>n. <sup>o</sup>nh minh h<sup>o</sup>a: Thanh T<sup>u</sup>ng/TTXVN

Theo đ<sup>o</sup>, do đ<sup>o</sup>ch COVID-19 còn đi<sup>o</sup>n bi<sup>o</sup>n ph<sup>o</sup>c t<sup>o</sup>p, nhi<sup>o</sup>u tr<sup>o</sup>ng h<sup>o</sup>c ch<sup>o</sup>a đ<sup>o</sup>n h<sup>o</sup>c sinh đi h<sup>o</sup>c tr<sup>o</sup> l<sup>o</sup>i, n<sup>o</sup>u v<sup>o</sup>n còn ti<sup>o</sup>p t<sup>o</sup>c h<sup>o</sup>c tr<sup>o</sup>c tuy<sup>o</sup>n, UBND thành ph<sup>o</sup> Hà N<sup>o</sup>i đ<sup>o</sup> xu<sup>u</sup>t v<sup>o</sup> m<sup>o</sup>c thu h<sup>o</sup>c phí theo hình th<sup>o</sup>c h<sup>o</sup>c tr<sup>o</sup>c tuy<sup>o</sup>n b<sup>o</sup>ng 75% m<sup>o</sup>c thu h<sup>o</sup>c phí c<sup>o</sup>a các c<sup>o</sup>s<sup>o</sup> giáo d<sup>o</sup>c công l<sup>o</sup>p đã đ<sup>o</sup>c ban hành.

Từ khi học tập, các đội biểu cho riêng, đồng thời ở Nghị quyết trình HĐND thành phố được chú ý bố trí chu đáo, nghiêm túc. Để có cơ sở triển khai thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022, việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 là cần thiết.

Theo đó, HĐND thành phố thông nhất đối với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mức thu học phí, mức thu theo hình thức học trực tuyến (online)...

Cơ sở, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục kỹ thuật nghiệp vụ hiện nay đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục kỹ thuật nghiệp vụ theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022.

Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục kỹ thuật nghiệp vụ theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.

Mức học phí năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chia thành ba loại để chi trả học phí (không bao gồm cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

HĐND thành phố thông nhất đưa xuất giảm nguyên mức thu học phí năm học 2020-2021 đã được thông qua tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố, nhằm đảm bảo an sinh xã hội, phù hợp với các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của Chính phủ và Thành phố, phù hợp với khả năng đóng góp của cha mẹ học sinh; mức thu học phí năm học 2021-2022 được bố trí theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

HĐND thành phố thông nhất đưa xuất quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục Tiểu học công lập chia thành ba loại để chi trả học phí (không bao gồm chi trả học phí ngoài chương trình). Căn cứ, hỗ trợ tài chính đóng học phí cho học sinh tiểu học theo quy định của pháp luật, mức thu học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và các văn bản liên quan; miễn giảm học phí đối với học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập chia thành ba loại để chi trả học phí (không bao gồm chi trả học phí ngoài chương trình) và chi trả học phí, cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao chia thành ba loại để chi trả học phí.

HĐND thành phố thông nghị t với đề xuất của UBND thành phố về mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến bằng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành.

Tại kỳ họp này, UBND thành phố Hà Nội cũng trình HĐND để theo Nghị quyết và chương trình Sắp xếp học đường. Việc triển khai chương trình Sắp xếp học đường nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mầm non và học sinh Tiểu học trên địa bàn thành phố. Vấn đề này cũng được HĐND thành phố thông nghị t với trình của UBND thành phố.

Theo kế hoạch ngày mai (23/9), phiên họp mức Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố Hà Nội sẽ biểu quyết thông qua các Nghị quyết trên.

**Theo TTXVN.**